

Phát huy nguồn lực xây dựng tổ chức hội vững mạnh

Những năm qua, phong trào nông dân trong huyện Hưng Hà đã có nhiều chuyển biến tích cực và giành được những kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong huyện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Hiện nay, giai cấp nông dân chiếm 80,9% dân số trong toàn huyện. Phát huy truyền thống quê hương, nông dân trong huyện đã luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất, đóng góp công sức cùng địa phương hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Các cấp hội nông dân trong huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng, tăng cường việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho hội viên. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã tổ chức được trên 3.200 buổi tuyên truyền cho hơn 306.000 lượt cán bộ, hội viên nông dân; 925 buổi tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Hội cho 92.500 lượt hội viên; 215 buổi tuyên truyền xây dựng nông thôn mới cho trên 20.000 lượt hội viên; 118 buổi tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho 12.310 lượt hội viên.



Mô hình phát triển kinh tế của hội viên.

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được các cấp hội quan tâm, thực hiện. Công tác phát triển hội viên được quan tâm cả về số lượng và chất lượng. Nhiệm kỳ qua, toàn huyện đã kết nạp được 2.750 hội viên, nâng tổng số hội viên trong toàn huyện là 40.930 hội viên, trong đó có 4.765 hội viên là đảng viên. Việc xây dựng quỹ hội và hội phí ngày càng đi vào nề nếp. Đến nay, tổng số quỹ của cơ sở trong toàn huyện là 245 triệu đồng. Nhiều nơi có quỹ bình quân cao như: thị trấn Hưng Hà, thị trấn Hưng Nhân, các xã Minh Khai, Hồng Lĩnh, Diệp Nông... Việc sử dụng quỹ hội bảo đảm đúng nguyên tắc, đúng mục đích, có hiệu quả góp phần tạo sự gắn bó giữa hội viên với tổ chức hội. Xác định phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là phong trào trọng tâm, xuyên suốt, các cấp hội nông dân đã tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên chuyển đổi cơ cấu



Nông dân Hưng Hà thu hoạch cây màu.

cây trồng, vật nuôi, tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình trình diễn, tín chấp cho nông dân vay vốn, phát triển nhóm nông dân hợp tác tự nguyện, liên kết theo chuỗi giá trị như tổ liên kết xã Hồng An, xã Dân Chủ; cầu lạc bộ chăn nuôi và

được nhiều hộ nông dân vươn lên thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2017 của huyện xuống còn 4,15%. Bên cạnh đó, các cấp hội đã tổ chức

650 buổi tuyên truyền, tập huấn cho 9.750 lượt hội viên nông dân về kinh tế tập thể, Luật Hợp tác xã. Xây dựng được 8 tổ hợp tác liên kết trong sản xuất, bước đầu đã mang lại hiệu quả ở các xã như Hồng An, Dân Chủ, Duyên Hải, Diệp Nông...

Thực hiện phong trào "Đảng bộ và nhân dân Hưng Hà chung sức xây dựng nông thôn mới", cán bộ, hội viên nông dân trong huyện đã tháo dỡ 500.000m² tường bao, hiến 1 triệu m² đất, 500 tỷ đồng và hàng triệu ngày công để xây dựng nông thôn mới. Cùng với các hoạt động trên, các cấp hội đã phối hợp tổ chức 174 lớp tuyên truyền phòng, chống tội phạm cho 10.024 lượt hội viên nông dân. Tổ chức 210 lớp tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội cho 22.073 lượt hội viên. Trong nhiệm kỳ đã có 216.500 lượt hội viên nông dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, chiếm 90% so với tổng số hội viên. Qua hình xét, có 153.715 lượt hộ hội viên nông dân đạt gia đình văn hóa.

Với tinh thần dân chủ - đoàn kết - trí tuệ - đổi mới - hội nhập - phát triển, Hội Nông dân huyện Hưng Hà tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, năng động, sáng tạo xây dựng Hội vững về tư tưởng chính trị, mạnh về tổ chức hành động, xứng đáng là nòng cốt trong phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới. Tham gia có hiệu quả vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền các cấp, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nông dân. Phấn đấu 100% cơ sở, chi, tổ hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên. Phấn đấu tỷ lệ nông dân tham gia tổ chức hội đạt 70% trở lên so với tổng số hộ nông thôn. Trên 90% cơ sở hội, các chi, tổ hội đạt khá và vững mạnh. 80% trở lên số hộ hội viên đăng ký thực hiện và có 75% trở lên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Hàng năm phối hợp đào tạo tạo dạy nghề cho 1.500 lao động trở lên. Thường xuyên sâu sát cơ sở, gần gũi cán bộ, hội viên. Bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhiệm vụ công tác hội để xây dựng chương trình công tác phù hợp trong từng giai đoạn và đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện đạt hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động công tác hội và phong trào nông dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

HOÀNG VĂN HỒNG
(Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hưng Hà)

NÔNG DÂN HƯNG HÀ Tích cực sản xuất, kinh doanh giỏi

Đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, các cấp hội nông dân đã khuyến khích, động viên và đồng hành cùng các hộ nông dân giỏi xây dựng các mô hình liên kết sản xuất, kinh doanh, dẫn đầu sản xuất, kinh doanh giỏi làm nòng cốt chuyển giao khoa học kỹ thuật, cung ứng vật tư cây, con giống, thức ăn chăn nuôi và bao tiêu sản phẩm. Từ năm 2012 - 2017, toàn huyện Hưng Hà đã có trên 30.500 hội viên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Từ đó góp phần thúc đẩy kinh tế trang trại, gia trại của huyện Hưng Hà phát triển mạnh mẽ với tổng số 176 trang trại và trên 2.000 gia trại năm 2017. Giá trị sản xuất nông nghiệp toàn huyện năm 2017 đạt gần 3.400 tỷ đồng, tăng 3,66% so với năm trước.

Ông Vũ Quang Huy, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hưng Hà



Phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi của nông dân huyện Hưng Hà những năm qua đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Nhiều trang trại, gia trại cho thu lãi hàng trăm triệu đồng/năm. Điển hình như trang trại tổng hợp của bà Trần Thị Nhường, thôn Khả Đông, xã Duyên Hải giải quyết việc làm cho 18 lao động, thu lãi trên 1,2 tỷ đồng/năm; trang trại của ông Bùi Đình Hiếu, thôn Tú Mậu, xã Hồng An trồng cây ăn quả cho thu lãi hàng năm từ 700 triệu đồng đến 1 tỷ đồng... Phong trào đã góp phần cổ vũ nông dân trong huyện nỗ lực phấn đấu sản xuất, kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất quê hương mình, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.

Ông Nguyễn Anh Mai, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Lễ (Hưng Hà)



Phong trào thi đua nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đã khích lệ hội viên đổi mới cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Để giúp hội viên làm giàu, giảm nghèo bền vững, Hội Nông dân xã đã tích cực tương trợ hội viên gặp khó khăn trong sản xuất, tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ tiếp cận vốn kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm để hội viên yên tâm sản xuất. Hiện nay, toàn xã Tân Lễ có 102 gia trại và 21 trang trại. Từ năm 2012 đến nay, địa phương có 7.200 lượt hội viên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi.

Ông Nguyễn Văn Thủy, xã Hòa Tiến (Hưng Hà)



Là hội viên Hội Nông dân xã Hòa Tiến, được sự động viên, khuyến khích của hội nông dân các cấp, tôi đã cùng gia đình nỗ lực lao động, xây dựng trang trại trồng cây ăn quả cho thu nhập bình quân 500 - 700 triệu đồng/năm. Ngoài ra, tôi cũng hỗ trợ các hội viên khác cùng phát triển kinh tế như hướng dẫn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 5 hội viên, tạo việc làm thường xuyên cho 11 lao động, giúp họ nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

MAI THỤ

Chống lại ô nhiễm chất thải nhựa

Ngày 5/6 hàng năm được chương trình môi trường Liên hợp quốc (UNEP) chọn là ngày Môi trường thế giới kể từ hội nghị về con người và môi trường năm 1972 tại thủ đô Stockholm - Thụy Điển. Đây là sự kiện môi trường quốc tế thường niên quan trọng được Việt Nam hưởng ứng nhiều năm, trở thành một hoạt động cụ thể, thiết thực góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường (BVMT) và phát triển bền vững.

Với chiều dài 3.260km bờ biển cùng với hơn 50% dân số cả nước sống ở các vùng đất thấp, Việt Nam được đánh giá là một trong các quốc gia bị tổn thương và chịu tác động tiêu cực do biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Bởi vậy, ngày Môi trường thế giới là dịp để khuyến khích mọi người chú ý hơn những việc làm của mình để hạn chế các tác động đến môi trường. Việt Nam tham gia hưởng ứng ngày Môi trường thế giới từ năm 1982, đến nay sự kiện này đã được các bộ, ngành, địa phương và đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng nhiệt tình. Chủ đề ngày Môi trường thế giới năm nay "Chống lại ô nhiễm chất thải nhựa - nếu bạn không tái sử dụng thì hãy từ chối sử dụng" là lời kêu gọi cùng nhau hành động để chống lại một trong những thách thức lớn về môi trường. Năm nay, sự kiện ngày Môi trường thế giới có sự đổi mới cả về phương thức lẫn hình thức tổ chức. Ngoài các hoạt động truyền thông trên cả nước, tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ



Đoàn viên, thanh niên tham gia vệ sinh môi trường bãi biển cồn Vành (Tiền Hải).

phát động "Tháng hành động vì môi trường" trên phạm vi toàn quốc. Công bố chuỗi các hoạt động hưởng ứng "Tháng hành động vì môi trường" của bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội. Tổng hợp những thành tựu và những vấn đề tồn tại của công tác BVMT trong năm. Công bố và tôn vinh các nhà báo, phóng viên có

những thành tích đóng góp tích cực cho ngành tài nguyên môi trường giai đoạn 2016 - 2018...

Hưởng ứng "Tháng hành động vì môi trường" hướng đến ngày Môi trường thế giới năm 2018, Thái Bình tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng người dân trên địa bàn tự giác BVMT, bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên

thiên nhiên, hạn chế và tiến đến chấm dứt tình trạng ô nhiễm chất thải nhựa. Theo đó, Thái Bình kêu gọi cộng đồng xã hội cùng hành động để giảm gánh nặng ô nhiễm chất thải nhựa tại môi trường tự nhiên và sức khỏe của cộng đồng; đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động truyền thông về BVMT; tăng cường sự tham gia của các sở, ban, ngành, đoàn thể, học sinh, sinh viên và cộng đồng xã hội tích cực tham gia các hoạt động BVMT; tập trung sự chú ý của các thành phần kinh tế, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp về ý nghĩa của các hoạt động BVMT. Thông qua đó, kêu gọi các tầng lớp nhân dân bằng nhiều cách, hạn chế gây ô nhiễm chất thải nhựa, tích cực nâng cao nhận thức và hành động BVMT, giữ gìn vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Các huyện, thành phố căn cứ vào tình hình thực tiễn tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chủ đề ngày Môi trường thế giới 5/6/2018, vận động cán bộ và người dân nâng cao nhận thức ứng phó biến đổi khí hậu, sử dụng hiệu quả và bền vững nguồn tài

nguyên. Tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải; tập trung các nguồn lực để giải quyết triệt để các vấn đề ô nhiễm môi trường từ chất thải, rác thải đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh kế của người dân; khuyến khích tổ chức khởi công, xây dựng và bàn giao các công trình BVMT phục vụ lợi ích của cộng đồng như: trồng cây xanh chắn cát, chống xói lở và ngăn ngừa xâm nhập mặn, công trình xử lý nước thải, chất thải rắn đô thị và nông thôn; thực hiện các tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ người dân thích ứng với biến đổi khí hậu. Tổ chức các hoạt động có sự tham gia trực tiếp của cộng đồng như: chiến dịch "Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần"; chiến dịch ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý chất thải, rác thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ, hệ thống thoát nước; tổ chức các lớp học giáo dục môi trường, thực hiện các hoạt động thu gom và tái chế chất thải nhựa, túi nilon tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, các khu dân cư... nhằm khuyến khích người tiêu dùng giảm thiểu sử dụng các sản phẩm nhựa và túi nilon cũng như từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi,

nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng nhân sự kiện ngày Môi trường thế giới. Tạo công luận lên án những hành vi vi phạm pháp luật BVMT, các hành động khai thác bừa bãi, phá hoại tài nguyên thiên nhiên; khuyến khích các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và mọi người dân trên địa bàn đẩy mạnh hoạt động BVMT bằng những hoạt động, việc làm hiệu quả, thiết thực; phát hiện, biểu dương và khen thưởng để động viên kịp thời những cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có nhiều thành tích trong BVMT.

MINH NGUYỄN



Trồng cây xanh trong khuôn viên Trường THCS Văn Lang (Hưng Hà).